

**KỶ HỌP THỨ NHẤT...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu tri ân các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước.

Trong niềm xúc động và tự hào của cả dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Quốc hội gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công luôn là nguồn lực tinh thần quý báu, tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức; giữ vững độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho các thế hệ mai sau được sống hòa bình, hạnh phúc để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đấu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đánh giá: Trong giai đoạn 2016 - 2020, Đảng, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư trung hạn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, kết quả giảm nghèo đã được cộng đồng thế giới đánh giá là điểm sáng. Giai đoạn 2016 - 2020 giảm hơn 60% số hộ nghèo so với tổng số hộ nghèo đầu kỳ với hơn 6 triệu người thoát nghèo, hơn 2 triệu người thoát cận nghèo, các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo đều đạt và vượt so với nghị quyết của Quốc hội đề ra. Trong thành quả chung đó, công tác đào tạo nghề đã góp phần quan trọng giúp người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kỹ năng, có tay nghề để có việc làm, tự tạo việc làm, có sinh kế ổn định; đây là yếu tố quan trọng để người nghèo thoát nghèo bền vững.

Đại biểu nhất trí cao chủ trương đấu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này là cần thiết, kịp thời, đúng tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Để bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu phát triển bền vững bao trùm, góp phần thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao cho phát triển đất nước, góp phần quan trọng giảm nghèo bền vững, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung và bố trí vốn đầu tư phát triển các trường nghề chất lượng cao vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 mà Chính phủ đang trình Quốc hội; bố trí vốn cho chương trình đầu tư phát triển các trường nghề chất lượng cao của các ngành, địa phương trong cả nước theo mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; ban hành các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các trường nghề ngoài công lập phát triển, góp phần quan trọng vào nguồn lực đào tạo nghề và đào tạo nghề chất lượng cao. Đồng thời, đề nghị các ngành, các địa phương cần chú trọng việc dự báo nhu cầu lao động có tay nghề gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, làm căn cứ cho việc đào tạo nghề phù hợp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển bền vững, đa chiều, bao trùm trong thời kỳ mới, đồng thời là một trong những nhân tố quyết định trong việc giảm nghèo bền vững.

Nội dung thứ hai của phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận về chủ trương đấu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.

**VŨ SƠN TÙNG**

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

**LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ...**

(Tiếp theo trang 1)

những kết quả đáng khích lệ. Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 500 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 350 triệu đồng trong chương trình tết sum vầy; trao 175 triệu đồng hỗ trợ cơ bản, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, có con bị khuyết tật, nhiễm chất độc hóa học; tổ chức ký mới 3 thỏa ước lao động tập thể và 47 hội nghị người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Đối với người lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động thành phố đã khảo sát và hỗ trợ kịp thời. Công tác phát triển đoàn viên và phát động các phong trào thi đua được các công đoàn cơ sở đẩy mạnh.

6 tháng cuối năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố tập trung chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực hiện tốt chính sách liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ trong phòng, chống dịch Covid-19 và các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố đã biểu dương 5 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; trao giấy chứng nhận cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn danh hiệu văn hóa 2 năm 2019 - 2020; trao kinh phí hỗ trợ 13 CNVCLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho 3 đoàn viên khó khăn về nhà ở.

**ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), sáng ngày 27/7, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, tặng quà các thương binh làm kinh tế giỏi, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà thương binh hạng 1/4 Vũ Văn Tinh, tổ 7, phường Hoàng Diệu và thương binh hạng 4/4 Nguyễn Xuân Phường, thôn Thượng Cẩm, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình). Thương binh Vũ Văn Tinh là chủ cơ sở sửa chữa ô tô uy tín trên địa bàn thành phố, tạo việc làm cho khoảng 30 lao động. Thương binh Nguyễn Xuân Phường là giám đốc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giấy da và may mặc, tạo việc làm ổn định

cho gần 3.000 lao động. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận công lao của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như những đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn nỗ lực vươn lên, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí đề nghị các thương binh thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch;

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào doanh nghiệp, cơ sở của mình.

Đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đinh Phùng (Kiến Xương), đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tuyên truyền, giáo dục con cháu luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí đề

ngợi các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có những hoạt động thiết thực hơn nữa, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn và lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã trao 250 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Đinh Phùng.

**NGUYỄN CƯỜNG - KIẾN TRUNG**

**CẦN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình hiến đất làm đường tại huyện Quỳnh Phụ.

Vũ Kim Cũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Quỳnh Phụ.

Mô hình hiến đất làm đường giao thông đang triển khai tại dự án đường nối từ đường huyện ĐH.78 đi về hữu Lộ đến đường tỉnh ĐT.452 huyện Quỳnh Phụ (ĐH.78) với chiều dài 5,5km, tổng mức đầu tư 34,8 tỷ đồng. Dự án tuyến hiện thực thu hồi đất của người dân 3 xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Lâm. Chỉ trong 5 ngày

(từ 13 - 17/7) huyện Quỳnh Phụ triển khai công tác giải phóng mặt bằng đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình và tự nguyện hiến đất làm dự án của hàng trăm hộ dân tại các xã có tuyến đường đi qua. Cụ thể: xã Quỳnh Ngọc có 161 hộ dân, bằng 100% số hộ có diện tích đất thu hồi đã đồng thuận hiến đất làm dự án, trong đó diện tích đất ở 4.200m², diện tích đất nông nghiệp 2.000m²; xã Quỳnh Hoàng có 30 hộ hiến đất; xã Quỳnh Lâm có 3 hộ hiến đất; huyện chỉ phải bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất cho các



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà thương binh Phạm Văn Vạn, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ).

hộ dân có diện tích đất thu hồi. Từ việc hiến đất của người dân đã giúp việc triển khai dự án được thuận lợi, bảo đảm hiệu quả đầu tư của nhà nước, đặc biệt là tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Thực tế chứng kiến các hộ dân tại xã Quỳnh Ngọc tháo dỡ hàng rào, công sát để hiến đất cho nhà nước làm đường, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khen ngợi việc làm cao đẹp của bà con đồng thời ghi nhận những cố gắng, nỗ lực thực

hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường của cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Phụ đánh giá, tổng kết mô hình hiến đất làm đường tại dự án đường nối từ đường huyện ĐH.78 đi về hữu Lộ đến đường tỉnh ĐT.452 để nhân rộng ra các dự án giao thông khác trên địa bàn huyện. Các cơ quan tuyên truyền trong tỉnh cần tăng cường tuyên truyền về những mô hình hiến

**PHẦN ĐẦU HOÀN THÀNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm: dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn và dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A, tổ chức sáng ngày 27/7. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương đi họp.

Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình giá trị xây lắp đạt khoảng 1.055 tỷ đồng gồm: phần đã đào nền đường, đắp cát nền, thi công lớp đệm cát vàng thoát nước; cầu Trà Lý đã cơ bản hoàn thành; cầu

sông Sinh, cầu sông Hồng, cầu Diêm Điền đang thi công các hạng mục cọc khoan nhồi, hạng mục đàn super T... Về giải phóng mặt bằng (GPMB), đến nay nút giao quốc lộ 39 Km10+900 thuộc thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) còn vướng 21 hộ; nút giao Km28+0,00 thuộc địa phận xã Đông Minh (Tiền Hải) còn 3 hộ dân chưa

nhận tiền đền bù và khu dân cư ven biển đang tranh chấp địa phận xã Nam Thịnh (Tiền Hải) Km36+300 còn vướng 9 hộ dân chưa GPMB. So với kế hoạch đã đề ra thì tiến độ GPMB của dự án đang rất chậm.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A, đến nay giá trị xây lắp đạt khoảng 240 tỷ đồng; đã đào đắp nền đường hoàn thiện đến cấp phối đá dăm, kê mái taluy; hoàn thành đắp cát nền, thi công lớp đệm cát vàng thoát nước; cầu Trà Lý đã cơ bản hoàn thành; cầu

thực hiện GPMB. Dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn công tác bàn giao mặt bằng rất thuận lợi, trong tháng 6/2021 cả huyện và thành phố đã bàn giao cơ bản mặt bằng đất nông nghiệp; đã tổ chức thi công đào bóc hữu cơ và thi công nền đường đoạn Km2+800 đến Km4+600.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân chậm tiến độ GPMB của dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình và Tiến Hải trước ngày 30/9/2021; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB; bám sát quy định của pháp luật để tổ chức GPMB bảo đảm hiệu quả, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, trường hợp cần thiết phải cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, huyện Tiền Hải

tiếp tục rà soát những điểm khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB để tập trung tháo gỡ; phải tiếp tục kiểm kê GPMB để tập trung nguồn vốn thực hiện thi công; yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm chất lượng công trình; trong quá trình thi công phải phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của liên danh nhà đầu tư, các huyện, thành phố tuyến đường đi qua trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, yêu cầu các huyện, thành phố tuyến đường đi qua tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB trên tinh thần những gì triển khai sớm được thì khẩn trương thực hiện...

**TUẤN THUY**

giải pháp BCD 389/ĐP tỉnh đã triển khai, các sở, ngành thành viên cần thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp thu và phòng, chống dịch của BCD 389/ĐP tỉnh và quy chế hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Mỗi sở, ngành cần sơ kết, rút kinh nghiệm, từ đó đề ra những giải pháp triển khai, phối hợp với các sở, ngành liên quan góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng chí đề nghị các đơn vị và phương thức hoạt động. Bên cạnh thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ và

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, nhất là những mặt hàng thiết yếu, thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 lưu thông trên thị trường truyền thống và qua thương mại điện tử. Tăng cường quản lý giá cả, bảo đảm đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân; kịp thời khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Nhân dịp này, BCD 389/ĐP tỉnh đã trao bằng khen của BCD 389 quốc gia cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020.